

รายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ครั้งที่ 2/2566

ลงวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายธงชัย สิงห์นวน	ประธานสภา อบต.หนองแดง	ธงชัย สิงห์นวน
2	นายสิงห์หาญ อักษร	รองประธานสภา อบต.หนองแดง	สิงห์หาญ อักษร
3	นายบุญแถม พนามวัง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	บุญแถม พนามวัง
4	นายชัยยันต์ ตริ์เหลา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	ชัยยันต์ ตริ์เหลา
5	นายชาตรี คลังอุดม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	ชาตรี คลังอุดม
6	นายพงษ์พิสิทธิ์ แสงจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	พงษ์พิสิทธิ์ แสงจันทร์
7	นายไกรสรณ์ ไพรทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7	ไกรสรณ์ ไพรทอง
8	นายภาคิน อริราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8	ภาคิน อริราช
9	นายสุรียา ช้ายหนองขาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9	สุรียา ช้ายหนองขาม
10	นายธนิตพงศ์ สินธุ์รักษ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10	ธนิตพงศ์ สินธุ์รักษ์
11	นายทองมา คำมณีจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11	ทองมา คำมณีจันทร์

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายประเดิม พลพิมพ์	นายก อบต.หนองแดง	ประเดิม พลพิมพ์
2	นายวาโย คงโพธิ์น้อย	รองนายก อบต.หนองแดง	วาโย คงโพธิ์น้อย
3	นายอุตร ไม้แก้ว	รองนายก อบต.หนองแดง	อุตร ไม้แก้ว
4	นายบุญช่วย สุธรรม	เลขานุการนายก อบต.หนองแดง	บุญช่วย สุธรรม
5	นางจันทร์เพ็ญ แสงตันชัย	รองปลัด อบต.หนองแดง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองแดง	จันทร์เพ็ญ แสงตันชัย
6	นางมณฑิรา ร้อยพิลา	ผู้อำนวยการกองคลัง	มณฑิรา ร้อยพิลา
7	นายใจเพชร ยานประเสริฐ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ใจเพชร ยานประเสริฐ
8	นายศรีวิบูลย์ สีภูทอง	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ศรีวิบูลย์ สีภูทอง
9	นายเอกพล ทองน้อย	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	เอกพล ทองน้อย
10	นายสัมพันธ์ ศรีเวียง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2	สัมพันธ์ ศรีเวียง
11	นายเส็ง ไม้เวียง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11	เส็ง ไม้เวียง

รายงานประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ครั้งที่ 2/2566

ลงวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หัวหน้าส่วนทุกท่าน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมได้ส่งหนังสือไปให้ท่านสมาชิก ฝ่ายบริหารทุกท่าน (ประธานฯอ่านหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม) สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุมสภาและดำเนินการประชุมสภาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ 1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้มีมติกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2566 ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 จึงประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ลงชื่อ นายธงชัย สิงห์นวล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

1.2 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ 2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ข้อ 18 ประกอบกับมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 จึงขอแต่งตั้ง นายชัยยันต์ ตรีเหล่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 2 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ลงชื่อ นายธงชัย สิงห์นวล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

1.3 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ 3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปตติ (พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปตติ เพื่อทำการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 8 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 ข้อ 105 (3) และข้อ 107 และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปตติ(พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสิงห์หาญ อักษร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 6
2. นายสุริยา ชัยหนองขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 9
3. นายชัยยันต์ ตรีเหล่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 2

ให้มีหน้าที่ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การรับคำร้องเสนอญัตติ การรายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงผลการพิจารณาต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ลงชื่อ นายธงชัย สิงห์นวล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ระเบียบวาระที่ 2

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ให้ที่ประชุมตรวจสอบเอกสารไปที่ ละเอียด ท่านสมาชิกสภาคงได้รับเอกสารรายงานการประชุมแล้ว (ประธานสภาให้สมาชิกสภาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาที่ละเอียด)

นายชัยยันต์ ศรีเหลา
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ แก่ไขหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 10 ข้อความแรกคำว่า เลขา แก่เป็น เลขา นะครับ
เสนอแก้ไขหน้าที่ 33 บรรทัดที่ 18 แก้ไขข้อความ เป็น ถ้าเขาล้อมรั้วรอบขอบชิด ครับ

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

เมื่อสมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมจากที่ประชุมสภา ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

- มติรับรอง 10 เสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ให้ที่ประชุมตรวจสอบเอกสารไปที่ละเอียดเช่นเคยนะครับ (ประธานสภาให้สมาชิกสภาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาที่ละเอียดพร้อมกัน)

มติที่ประชุม

เมื่อสมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 มีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการแก้ไขคำหรือท้วงติงข้อความในรายงานการประชุมสภา จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมจากที่ประชุมสภา ด้วยการยกมือครับ

- มติรับรอง 10 เสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องเสนอเพื่อทราบขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบในลำดับต่อไปครับ

นายประเดิม พลพิมพ์
นายก อบต.หนองแดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงแจ้งเรื่องเพื่อทราบให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เรื่องที่ 1 เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่ ทาง รพ.สต. ซ้ายาง ร่วมกับชาวบ้าน 4 ชุมชน ตำบลหนองแดง เป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมวาดภาพของเด็ก มีกิจกรรมการจัดแสดงการทำอาหารเสริมให้เด็กในชุมชน มีการประกวดทำอาหาร มีการลงนามข้อตกลงทางผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น

เรื่องที่ 2 เรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายโครงการเงินสะสม ที่ผ่านสภา มาเรียบร้อย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 33 โครงการ ก็มีการประกาศใช้ เรียบร้อยครับ

เรื่องที่ 3 เรื่องทางที่ดินอำเภอสีชมพูได้มีคำสั่งให้มีการรังวัดที่ดินกองหิน สาธารณประโยชน์บ้านหนองโก จะมีการมาทำการรังวัดในวันที่ 25 กันยายน 2566 ให้ ทางหมู่บ้านได้เตรียมพื้นที่สำหรับการรังวัดต่อไปครับ

เรื่องที่ 4 เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นทางบ้านหนองแดง บ้านโคก จ๊กจั่น จะมีการดำเนินการตั้งแต่ปลายบ้านหนองแดง จึงแจ้งให้พี่น้องประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาในช่วงดำเนินการก่อสร้างนะครับ ระยะทางประมาณกิโล กว่าๆนะครับ

เรื่องที่ 5 เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะมาเป็นประธานในการปล่อยปลาที่บึง ทามจ๊กจั่น และจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่วัดโคกกลางสว่าง บ้านหนองโก นะครับ

เรื่องที่ 6 เรื่องความคืบหน้าในการบริหารการจัดการขยะ การขอถอนสภาพพื้นที่ สำหรับติดตั้งเตาเผาขยะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของจังหวัด

นายวาโย คงโพธิ์น้อย
รองนายก อบต.หนองแดง

เรียนท่านประธานสภา เรื่องงานก่อสร้างกำลังดำเนินการก็มีงานก่อสร้างของหมู่ที่ 6 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็จะดำเนินการโครงการจ่ายเงินสะสมต่อไปครับ ส่วนงานอื่นๆ งานตัดไม้ งานซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ก็เร่งดำเนินการทุกงานครับ ในส่วนของงานก่อสร้าง หอประปากำลังเร่งดำเนินการเหมือนกันครับ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบครับ

นายอุตร ไม้แก้ว
รองนายก อบต.หนองแดง

เรียนท่านประธานสภา ในส่วนงานที่ผมรับผิดชอบก็มีส่วนงานสำนักงาน การบริการ โตะ แก้อี แล้วก็งานกู้ชีพ ก็ขอให้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ล่วงหน้าครับ และขอ ผลากเรื่อง สมาชิก อปพร. ให้เตรียมคนที่ไม่ใช่เเยะในการเข้าร่วมการฝึกอบรมครับ

นายบุญช่วย สุธรรม
เลขาธิการนายก อบต.หนองแดง

เรียนท่านประธานสภา หน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ จัดทำเอกสารข้อมูล ประกอบการประชุม รายงาน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของงาน ดูแลจัดเตรียมตาราง นัดหมาย ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมตลอดครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 ขั้นตอนแปรญัตติ

ผมขอมอบหมายให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ

นายชัยยันต์ ตรีเหลา
เลขานุการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย

กับคำแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องญัตติพิจารณาใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มิมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณานั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าขัดแย้งหรือบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้แล้วตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา
นายชัยยันต์ ตรีเหล่า
เลขานุการสภา

เรียนเชิญท่านชัยยันต์ ตรีเหล่า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯต่อไปครับ

ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้คัดเลือกกันเอง ประกอบด้วย

- (1) นายชัยยันต์ ตรีเหล่า ตำแหน่ง ประธานกรรมการแปรญัตติฯ
- (2) นายสิงห์หาญ อักษร ตำแหน่ง กรรมการแปรญัตติฯ
- (3) นายสุรียา ช้ายหนองขาม ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ แปรญัตติฯ

ผมขอกล่าวรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 และได้มีมติกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 3 วัน โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง และผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นคำขอแปรญัตติดังกล่าว ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 2 คะแนน ต่อ 0 คะแนน ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

ชี้แจงการลงมติในวาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่การแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เมื่อไม่มีการแปรญัตติและไม่มีการแก้ไข ดังนั้นจึงไม่
มีการลงมติในวาระที่ 2 ครี

ที่ประชุม

รับทราบ

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 3 ชั้นลงมติ

ผมขอมอบหมายให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไปครับ

นายชัยยันต์ ตรีเหลา
เลขานุการสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่
สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

สอบถามที่ประชุมสภาจะให้มีการอภิปรายในวาระที่สามหรือไม่

มติที่ประชุม

ลงมติ ไม่ให้มีการอภิปราย

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 74 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธี
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ยกมือขึ้นพันศีรษะ

(2) ยืนขึ้น

(3) เรียกชื่อสมาชิกตามลำดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้ยกมือขึ้นพันศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารร้องขอหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผยตาม(2) หรือ(3) เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนตามนั้น

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่
ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้

ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือไม่ ถ้าเห็นสมควรให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงยกมือขึ้นพันศีรษะ สำหรับจำนวนองค์ประชุมมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด จำนวน 10 ท่าน

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 5

นายวาโย คงโพธิ์น้อย
รองนายก อบต.หนองแดง
นายสุรียา ช้ายหนองขาม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

เรื่องอื่น ๆ

กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงในการลงมติรับรองการ
ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สอบถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ตามนโยบายผู้บริหารจะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลล์หมู่บ้านละ 20 จุด ในการชี้จุดติดตั้งจะให้ทางหมู่บ้านทำหนังสือมายัง อบต.
หรือไม่ครับ

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่จะดำเนินการก่อสร้างหอบประปาถึงสูงให้บ้านมิตรสัมพันธ์

ขอฝากฝ่ายบริหารในเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณหน้าบ้านพ่อสวัสดิ์ ศรีร่องหอย
ช่วยซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาครับ

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงในการจะดำเนินการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์ โนนกองหิน บ้านหนองโก ขอขอบคุณครับ

เรื่องความเดือดร้อนการปักเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนนขอยเข้านาพ่อสันทัด ขอสอบถาม
ความคืบหน้าในการดำเนินการถอนเสาไฟฟ้าหรือยังครับ

เรื่องที่ 3 สอบถามโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่าดำเนินโครงการแล้วเสร็จกี่โครงการแล้วครับ

สอบถามการบริการรถกู้ชีพ ให้พิจารณาถึงความจำเป็นของผู้ป่วยที่ขอใช้รถกู้ชีพและ
รถยนต์ส่วนกลางไปโรงพยาบาลขอนแก่น ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการให้บริการ

เรียนเชิญให้ฝ่ายบริหารได้ตอบข้อสอบถามของสมาชิกสภา

นายไกรสรณ์ ไพรทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

นายประเดิม พลพิมพ์
นายก อบต.หนองแดง

ชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อธิบายตาม
สไลด์ฉายรูปภาพให้ที่ประชุมสภาทราบ

ชี้แจงเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์หมู่บ้านละ 20 จุด ให้ทางหมู่บ้านชี้จุดติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์เองครับ

ชี้แจงเรื่องการก่อสร้างหอดังสูงหมู่ที่ 9 บ้านมิตรสัมพันธ์ กำลังเร่งดำเนินการให้ครับ

ชี้แจงเรื่องถนนบริเวณหน้าบ้านพ่อสวัสดิ์ ศรีร่องหอย จะแก้ปัญหาให้ครับ โดยจะทำ
การปรึกษาหรือกับผู้อำนวยการกองช่างต่อไปครับ

ชี้แจงเรื่องความเดือดร้อนการปักเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนนขอยเข้านาพ่อสันทัด ได้
ดำเนินการเข้าไปแจ้งเรื่องกับการไฟฟ้า สาขาสีชมพูแล้ว และจะเข้าไปติดตามอีกครั้งหนึ่ง
ครับ

ชี้แจงเรื่องดำเนินการดำเนินโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำได้ประมาณครึ่งหนึ่งของโครงการตามข้อบัญญัติแล้วครับ

นายอุทร ไม้แก้ว
รองนายก อบต.หนองแดง

ชี้แจงเรื่องการให้บริการรถกู้ชีพ สำหรับรถกู้ชีพสามารถให้บริการคนพิการ เดินไม่ได้ ขยับเขยื้อนไม่ได้ จึงสามารถขอใช้รถกู้ชีพในการนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นได้ครับ ถ้าเคสที่ไม่เข้าข่ายก็จะให้บริการโดยรถยนต์ส่วนกลางครับ และการขอความอนุเคราะห์ใช้รถกู้ชีพให้ทำเป็นหนังสือเข้ามาล่วงหน้าด้วยนะครับ

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา
นายพงษ์พิสิทธิ์ แสงจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

สอบถามสมาชิกสภาว่ามีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

สอบถามเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ว่ามีระเบียบ ข้อกำหนดในการติดตั้ง ตรงไหนที่ห้ามติดตั้งบ้างครับ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์สามารถติดตั้งในวัด ในโรงเรียนได้หรือไม่ครับ

นายชัยยันต์ ตรีเหลา
เลขานุการสภา

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ หากจุดติดตั้งไม่มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำทางคณะผู้บริหารจะมีเสาไปติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ให้หรือไม่ครับ

สอบถามการความคืบหน้าการขออนุญาตพื้นที่ถนนซอยนาท่านทองมา คำมณีจันทร์ ซอยแม่กัน รักษาบุญ ซอยผู้ช่วยคำสอน ทองล้าน ซอยพ่อสุทัต ซอยพ่อมานิตย์ เวียงวิเศษ ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารลงหินคลุกในพื้นที่ดังกล่าวครับ

นายประเดิม พลพิมพ์
นายก อบต.หนองแดง

ชี้แจงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์สามารถติดตั้งได้ทุกที่ครับ ส่วนจุดติดตั้งไม่มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำจะมีการพิจารณาเป็นเคสตามความจำเป็นครับ

ชี้แจงเรื่องการลงหินคลุกต้องรอดูงบประมาณก่อนครับ และขอให้ทางผู้ของงบประมาณแจ้งระยะทางการลงหินคลุกอีกครั้งหนึ่งครับ

นายธงชัย สิงห์นวล
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านนายกฯ วันนี้เราได้ประชุมกันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือประชุมในทุกครั้งด้วยดี ขอขอบคุณครับ

นายสุริยา ชัยหนองขาม สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 เสนอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โดยมีผู้รับรอง นายไกรสรณ์ ไพรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 และ นายทองมา คำมณีจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 11 เป็นผู้รับรอง ประธานสภากล่าวปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ปิดประชุมเวลา

12.30 น.

ลงชื่อ ชัยยันต์ ตรีเหลา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายชัยยันต์ ตรีเหลา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

คณะกรรมการสามัญประจำสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 แล้วเมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ พงษ์พิสิทธิ์ แสงจันทร์ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายพงษ์พิสิทธิ์ แสงจันทร์)

ลงชื่อ สุรียา ช้ายหนองขาม กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายสุรียา ช้ายหนองขาม)

ลงชื่อ ชาตรี คลังอุดม กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายชาตรี คลังอุดม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว แล้วเมื่อวันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 จึงลงนามรับรองรายงานการประชุมไว้

ลงชื่อ นายธงชัย สิงห์นวล ผู้รับรองรายงานการประชุมฯ
(นายธงชัย สิงห์นวล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง